

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)  
การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ (Permanent Council 2020)  
ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ  
โดยระบบทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

---

การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ (Permanent Council 2020) ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (Union Internationale des Huissiers de Justice – UIHJ) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมี Mr. Marc Schmitz ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุม

### ภูมิหลัง

ประเทศไทยได้ลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ประเภทข้อตกลงความร่วมมือ (Accord Cooperation) เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยเป็นประเทศสมาชิกอันดับที่ ๖๐ ซึ่งภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวได้มีความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือมาโดยตลอด โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีไปฝึกอบรม ณ สถาบันการบังคับคดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศส การส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี (UIHJ Permanent Council) ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเลิศเกี่ยวกับการบังคับคดีและการเข้าร่วมประชุมคองเกรสนานาชาติกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ Congress) ซึ่งมีจัดการประชุมทุก ๆ ๓ ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยจึงได้เปลี่ยนเป็นสมาชิกถาวร (Full Member) โดยชำระค่าสมาชิกรายปีตามข้อกำหนดซึ่งจะได้รับสิทธิในการเป็นผู้แทนถาวร ซึ่งมีอำนาจเต็มในการออกเสียงลงคะแนนในกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ตลอดจนสิทธิประโยชน์และความร่วมมือจากประเทศสมาชิกต่าง ๆ ได้แก่ การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญการบังคับคดีแพ่ง การส่งผู้เชี่ยวชาญมาเพื่อให้คำปรึกษาเพื่อช่วยในการปรับปรุงและการพัฒนากฎหมายและการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่งให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นและเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการบังคับคดีแพ่งระหว่างกรมบังคับคดีและสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศได้จัดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ (Permanent Council 2020) โดยระบบทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom จากกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ โดยมีมุ่งเสริมสร้างความรู้ให้แก่องค์กรวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- การกล่าวสุนทรพจน์ของประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ
- การรับรองรายงานการประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- การรายงานผลการดำเนินการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- การรายงานเรื่องงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ

การอภิปราย...

*อภิปราย*

-การอภิปรายในหัวข้อ “สถานะของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

-การอภิปรายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัล”

-การเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมคองเกรส ครั้งที่ ๒๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

-การตอบข้อซักถามจากสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมและเรื่องอื่น ๆ

๑. การประชุมดังกล่าวเป็นการจัดการประชุมโดยระบบทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom เป็นครั้งแรกจากกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกาและเอเชีย กว่า ๔๘ ประเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดย Mr. Marc Schmitz ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยมีการแสดงความอาลัยในการถึงแก่อสัญกรรมของ Mr. Jacques Isnard อดีตประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (ปี ค.ศ. ๑๙๙๔ – ๒๐๐๙) ซึ่งได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้กล่าวถึงประวัติของ Mr. Jacques Isnard และผลงานที่ผ่านมาโดยสังเขป พร้อมทั้งแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของ Mr. Jacques Isnard จากนั้น ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศได้กล่าวโดยสรุปว่า ท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศได้มีเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ เนื่องจากปัญหาในการเดินทางและเปลี่ยนมาเป็นการประชุมผ่านทางระบบ VDO conference ซึ่งสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศได้มีการจัดการประชุมทางออนไลน์ขึ้นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ และเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา รวมทั้งการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ (Permanent Council 2020) ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีการจัดการประชุมเพียงหนึ่งวันเท่านั้น ทั้งนี้ เว็บไซต์ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากสมาชิกและผู้ที่มาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่มีการปรับปรุงข่าวสาร บทความต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งวิกฤติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบินทั่วโลก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกประเทศจะผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดีและกลับสู่ช่วงปกติโดยเร็ว เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อจัดการประชุมคองเกรส ครั้งที่ ๒๔ ในห้วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่เมืองดูไบด้วย

จากนั้น Mr. Jos Uitdehaag เลขาธิการของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ได้มีการขานชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โดยเรียงตามตัวอักษรของประเทศ โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก จำนวน ๙๓ ประเทศ สมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยระบบทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom ในครั้งนี้

๒. การรับรองรายงานการประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (Approval of the minutes of the November ๒๐๑๙ Permanent Council) ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศได้เวียนแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว และไม่มีผู้ใดคัดค้านวาระการประชุมในครั้งนี้

๓. ในการประชุมครั้งนี้ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศได้มีมติเห็นชอบให้สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีแห่งสาธารณรัฐโดมินิกัน (The Association of Judicial Officers of the Dominican Republic) เข้าเป็นประเทศสมาชิกใหม่ และได้รับเชิญเข้าร่วมในการประชุมคองเกรส ครั้งที่ ๒๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย

๔. Mr. Mathieu Chardon รองประธานคนที่ ๑ ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ รายงานผลการดำเนินการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศมีการประชุมผ่านทางระบบ VDO conference แทนการเดินทางเข้าร่วมประชุมตามปกติ อาทิ การประชุมคณะกรรมการยุโรปด้านประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม (The European Commission for the efficiency of justice: CEPEJ) เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ รวมทั้งการประชุมสัมพันธกิจการต่าง ๆ ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศและการจัดการประชุมคองเกรส ครั้งที่ ๒๔ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้ หากจะมีข่าวสารเพิ่มเติมใด ๆ หรือกิจกรรมของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศจะมีการแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ จะทำให้รูปแบบการจัดกิจกรรมเปลี่ยนไป แต่สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศก็ยังคงจัดกิจกรรมอยู่และหวังว่าในปีหน้าจะได้รับอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมได้ต่อไป

๕. การรายงานสถานะทางการเงิน (Financial Report) ประจำปี ๒๕๖๓ ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ โดย Mr. Juraj Podkonicky เภรียญของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบโดยสรุปว่า การเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกประจำปี ๒๕๖๓ นี้ ยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่คาดว่าจะไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มแต่อย่างใด เหตุผลประการหนึ่งสืบเนื่องจากการถูกจำกัดการเดินทาง แต่สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศยังคงต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีต่อไป ดังนั้น ขอให้ประเทศสมาชิกที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกประจำปี ๒๕๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙) ขอให้ชำระภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ นี้ หากสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกได้ในอัตราที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ จะเป็นปัญหาสำคัญต่อการบริหารงานของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ และจะทำให้ประสบปัญหาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เนื่องจากสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหลายอย่างที่กำหนดไว้แน่นอน เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเลขานุการ ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้มาตรการการออกหนังสือเตือนเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก

ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมคองเกรส ครั้งที่ ๒๔ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นี้ มีงบประมาณที่ตั้งไว้อยู่ที่ ๖๔๖,๓๗๕.๐๐ ยูโร โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐๐ ท่าน โดยสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศจะประกาศแจ้งค่าธรรมเนียมในการประชุมดังกล่าว ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี ๒๐๒๑

๖.การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการและการฝึกอบรมของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (Projects and Training)

๖.๑ การรายงานแผนโครงการทั่วไป โดย Mr. Jos Uitdehaag เลขานุการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ได้แจ้งว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมจากเดิม และทำให้เพิ่มการเรียนรู้ประโยชน์ของการใช้ออนไลน์ พร้อมเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีในประเทศสมาชิกต่าง ๆ

๖.๒ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศได้ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการฝึกอบรมการเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีในแต่ละประเทศสมาชิกในหัวข้อเรื่อง UIHJ Training Platform ไปให้ประเทศสมาชิกตอบแบบสอบถาม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แต่มีเพียง ๑๔ ประเทศสมาชิกที่ส่งคำตอบกลับมายังสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ซึ่งสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าจะได้รับคำตอบจากประเทศสมาชิกทั้ง ๙๙ ประเทศ ซึ่งจากคำตอบที่ได้รับกลับมานั้น มีบางประเทศมีกฎหมายบัญญัติให้มีการจัดตั้ง Training Chamber ดังนั้น ประเทศสมาชิกใดที่ยังไม่ตอบคำถามเรื่อง UIHJ Training Platform สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศจึงขอความร่วมมือให้ดำเนินการส่งคำตอบกลับมาให้ทีมงานของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศด้วย ซึ่งกรมบังคับคดีได้ตอบแบบสอบถามไปยังสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศแล้ว เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๗.การอภิปรายในหัวข้อ “สถานะของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศมีความเห็นสนับสนุนและมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมมาตรการการชะลอหรือการจำกัดการบังคับคดีในช่วงการกักตัวนี้ เว้นแต่กรณีที่เป็นเร่งด่วน เช่น ใกล้เคียงระยะเวลาการบังคับคดี ทั้งนี้ การชะลอการบังคับคดีสามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุพิเศษเฉพาะคราวและอย่างเหมาะสมเป็นธรรมดา ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะชะลอกระบวนการบังคับคดีเนื่องจากวิกฤติทางสาธารณสุข ซึ่งเราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ สามารถบังคับใช้ได้เหมาะสมและเฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้นจะส่งผลอย่างรุนแรงต่อสังคม ส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ได้แก่ การล้มละลาย การเลิกจ้างและการว่างงาน การเลิกกิจการ ทั้งนี้ สิทธิในการบังคับคดีเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม รัฐจึงควรมีมาตรการที่เป็นหลักประกันในการเข้าถึงสิทธิการบังคับคดี ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบังคับสิทธิกันเองระหว่างบุคคลแทนการใช้กระบวนการทางกฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นวิชาชีพที่มีคุณสมบัติขั้นสูง ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการบังคับคดี ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีอำนาจ เนื่องด้วยเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการดำเนินคดี ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงเป็นหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างหลักประกันในการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้พ้นช่วงวิกฤติสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

## ๘. การอภิปรายในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัล” (Digital Technologies)

Mrs. Françoise Andrieux ประธานกิตติมศักดิ์ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ได้นำเสนอร่างประมวลกฎหมายบังคับคดีโลกในส่วนของ การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล (the draft Global Code of Enforcement of Digital Assets) และแถลงว่าร่างล่าสุดจะถูกบรรจุไว้ในประมวลกฎหมายบังคับคดีโลกของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (the Global Code of Enforcement of the UIHJ (2015)) ซึ่งจะมีการนำเสนอในช่วงของการประชุมคองเกรส ครั้งที่ ๒๔ ในห้วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้ Mrs. Françoise Andrieux และ Mr. Marc Schmitz ได้ร่วมกันยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเสนอแนวปฏิบัติในการยึดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยหลักการสำคัญของร่างดังกล่าวบัญญัติไว้เพื่อติดตามและบังคับกับสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ที่ใดในโลก ซึ่งหลักการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกทั่วโลก เพื่อให้เป็นกฎเกณฑ์ที่บังคับได้ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทุกประเทศสมาชิกได้ตระหนักถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ความเป็นเลิศในอนาคตและนวัตกรรมของโลกดิจิทัล โดยศึกษาผลกระทบในเชิงลบทางดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีด้วย ในบรรดาสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนในการบังคับคดีหรือยึดสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ ดังนั้น การที่จะบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ที่มีความเป็นสากลและเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ต้องมีความโปร่งใสและหลักกฎหมายพิเศษที่ต้องมีการบัญญัติไว้โดยเฉพาะในการใช้งานทางเทคโนโลยีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัลต้องใช้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและต้องกระทำในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็วก่อนที่สินทรัพย์ดิจิทัลนั้นจะถูกโอนหรือหายไป รวมทั้งการบังคับคดีข้ามพรมแดน (cross-border enforcement) ด้วย

นอกจากนี้ จะมีการบรรจุหัวข้อ การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ในการประชุมคองเกรส ครั้งที่ ๒๔ ที่จะมีการประชุมในปี ๒๕๖๔ ด้วย โดยคำถามที่จะต้องพิจารณากัน เช่น การจัดการกับ Big Data นี้ จะมีวิธีการจัดการโดยวิธีใด ใครเป็นผู้ครอบครองข้อมูลเหล่านี้ไว้ ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่ต้องการคำตอบอยู่ ทั้งนี้ ข้อแตกต่างระหว่าง private blockchain กับ public blockchain ที่ยังมีความลึกลับกันอยู่ในบางประเทศ และยังไม่มีความชัดเจนในกระบวนการบังคับคดีและตัวบทกฎหมายที่ใช้ในแต่ละประเทศ

๙. สถาบัน ชาร์ค อีสนา เป็นสถาบันเพื่อการอบรมเจ้าพนักงานบังคับคดีที่มีเป้าหมายในการฝึกอบรมเจ้าพนักงานบังคับคดีให้เป็นมาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการให้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในยุโรปในการพัฒนาวิชาชีพทั้งทางกฎหมายและทฤษฎี นับตั้งแต่มีการก่อตั้งสภาวิชาการของเจ้าพนักงานบังคับคดีในปี ๒๕๔๗ ก็ได้มีการพัฒนาหลักพื้นฐานด้านบังคับคดีมาโดยตลอด ซึ่งในปัจจุบันได้มีโครงการวิจัยศึกษาเรื่องการใช้อินเทลลิเจนซ์ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีการนำเสนอเรื่องนี้ในการประชุมคองเกรส ครั้งที่ ๒๔ ในห้วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ทั้งนี้ มีงานวิจัยที่มีการนำเสนอโดยสถาบัน ชาร์ค อีสนา โดยความร่วมมือจากทีมนักวิจัยจำนวนกว่า ๑๒ ท่าน จาก ๔ ทวีปในนามของสภาวิชาการของเจ้าพนักงานบังคับคดี (Scientific Council)

๑๐. คณะทำงานกลุ่มนวัตกรรม (Innovation Team) มีการนำเสนอและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกตอบแบบสอบถาม (Grand Questionnaire) ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดย Survey Monkey ในการตอบแบบสอบถามทางลิงค์ออนไลน์ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลว่าแต่ละประเทศสมาชิก มีขั้นตอนการดำเนินการบังคับคดีอย่างไร รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการของแต่ละประเทศ และสามารถเข้าไปปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลา แต่จากการส่งแบบสอบถามไปให้ประเทศสมาชิก มีเพียง ๑๔ ประเทศที่ส่งแบบสอบถามตอบกลับมา ซึ่งในอนาคต สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศจะส่งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อจะนำไปใช้ประกอบการประชุมคองเกรส ครั้งที่ ๒๔ ในห้วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยกรมบังคับคดีได้ตอบแบบสอบถามไปยังสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศแล้ว

นอกจากนี้ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศได้มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะทางเครือข่ายโซเชียลมีเดีย (Social Media Networks) เช่น Facebook, Linked in เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางโซเชียลมีเดียในหลายช่องทาง โดยเฉพาะ Facebook มีจำนวนผู้กดชื่นชอบถึง ๑,๔๘๘ โลก (Likes) ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา มากกว่า ๓๐% ทั้งนี้ สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศยังคงมีความต้องการให้ผู้ที่เข้าใช้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทุกช่องทางมีการไลค์ (Like) แชร (Share) พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศออกไปอย่างกว้างขวาง

๑๑. องค์กรที่เกี่ยวข้อง (Institutions) ในช่วงสถานการณ์ปี ๒๐๒๐ นี้ มีการประชุมหลายครั้งที่ถูกจัดขึ้นทางออนไลน์และหัวข้อเรื่องที่มีการประชุมกันในหลาย ๆ การประชุม คือ การดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางไซเบอร์ ในส่วนของความสัมพันธ์ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศกับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ กลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งปัจจุบันนี้มีประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ และในการประชุมสามัญประจำปี ปี ๒๐๑๙ มีผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ในการประชุมด้วย อีกทั้งเมื่อปี ๒๐๑๙ ที่ผ่านมาก็ได้มีคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าศึกษาดูงาน ซึ่งคาดการณ์ว่าในปีต่อ ๆ ไปจะมีประเทศจากอาเซียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

๑๒. การประชาสัมพันธ์ (Public relations) Mr. Marc Schmitz ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศได้ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีแห่งสหภาพยุโรป (The European Union of Judicial Officers : UEJH) และได้มีการแนะนำหน้าเว็บไซต์ใหม่ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศที่มีการปรับปรุงใหม่เมื่อช่วงกลางปี ๒๐๒๐ ซึ่งได้มีการขอให้ประเทศสมาชิกปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเจ้าพนักงานบังคับคดีของประเทศสมาชิกเพื่อนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศใหม่นี้ด้วย ซึ่งเมื่อผู้ชมเปิดเข้าในเว็บไซต์ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศจะพบกับ หัวข้อ Newsletter update อยู่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์ รวมทั้งมีเพจ Facebook feed ในหน้าแรกของเว็บไซต์ด้วย รวมไปถึงช่องทางในการติดต่อคณะผู้แทน (Delegation) ของประเทศสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ โดยการแบ่งประเภทเป็นทวีปและประเทศ

โดยจะมี...

ศ.ดร.กฤษ

โดยจะมีชื่อ ที่อยู่ติดต่อได้ รวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ด้วย หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่ให้ไว้เดิม ขอความร่วมมือประเทศสมาชิกแจ้งข้อมูลมาให้ทีมงานทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ต่อไป

๑๒.๑ แผนการในอนาคตในเว็บไซต์ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศจะมีลิงค์เรื่อง Training Platform ที่สามารถสืบค้นประวัติผลงานที่ผ่านมารวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

๑๒.๒ กิจกรรม วันเจ้าพนักงานบังคับคดีโลก ปี ๒๐๒๑ (World Day of the Judicial Officer) จะมีการจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (11<sup>th</sup> June 2021) นี้

๑๓. การแสดงความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม (Interventions of delegations) ผู้เข้าร่วมการประชุมหลาย ๆ ประเทศได้ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น อาร์เจนตินา บราซิล ฝรั่งเศส ได้มีการแถลงถึงการประชุมต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นทางออนไลน์แทนการประชุมแบบตัวต่อตัว และผู้แทนสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีแห่งกรีซได้รายงานพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีของกรีซมีการดำเนินการบังคับคดีโดยการรับ-ส่งเอกสารในการประกอบการบังคับคดีทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการรับ-ส่งเอกสารแบบเดิม

๑๔. การประชุมสภายุโรป ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี ๒๐๒๑ (European Spring Council 2021) มีการประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า การประชุมสภายุโรป ปี ๒๐๒๑ จะจัดขึ้นที่กรุงปารีส ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนมิถุนายน ปี ๒๐๒๑ และมีความหวังอย่างยิ่งว่าการประชุมดังกล่าวนี้สามารถที่จะจัดแบบได้ประชุมแบบตัวต่อตัวแทนการจัดประชุมแบบออนไลน์

๑๕. การประชุมคองเกรส ครั้งที่ ๒๔ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองดูไบ โดย Mr. David Walker เลขาธิการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ รายงานให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบว่า การประชุมคองเกรส ครั้งที่ ๒๔ ได้รับการยืนยันวันที่จัดการประชุมที่แน่นอนแล้วว่าจะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในการนี้ได้ขอเชิญเจ้าพนักงานบังคับคดีจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

บทสรุป จากการประชุมครั้งนี้ Mr. Marc Schmitz ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนจากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีทางออนไลน์ครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณกรรมการบริหารสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ที่มึนวัตกรรม รวมทั้งเลขาธิการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ทุก ๆ ท่านฉลองเทศกาลแห่งความสุขต่าง ๆ ปลายปีและหวังว่าจะมีโอกาสได้ประชุมแบบตัวต่อตัวแทนการประชุมแบบออนไลน์และประกาศแจ้งเดือนอีกครั้งเกี่ยวกับกำหนดการประชุมคองเกรส ครั้งที่ ๒๔ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจะมีการร่วมไว้อาลัยถึง Mr. Jacques Isnard อดีตประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศอีกด้วย

นางสาวเพ็ญทิพย์ จาตุรงค์เกาศัลย์

นิติกรชำนาญการ

ผู้รายงาน

กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน

ชโลภกร